

บันทึกการประชุมพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
“การซ้อมแผนกรณีก๊าซแอมโมเนียในโรงงานน้ำแข็งรั่ว” อำเภอทองแสนขัน  
วัน พุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้มาประชุม คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและ  
ภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (ตามเอกสารแนบ)

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นางณิรดา พรหมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขัน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนก๊าซแอมโมเนียในโรงงานน้ำแข็งรั่ว ในอำเภอทองแสนขัน เพื่อ ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ๒. ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบริหารสั่งการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ๓. ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเข้าใจองค์ความรู้ การป้องกันวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแผนการเฝ้าระวังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ นายวินัย ทองชูนันท์ วิทยากรสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรชี้แจงการบัญชาการทุกหน่วยงานในอำเภอทองแสนขัน ในการร่วมฝึกซ้อมรับมือก๊าซแอมโมเนียในโรงงานน้ำแข็งรั่ว ชี้แจงวงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน ระยะบรรเทาภัย (Mitigation) ระยะเตรียมความพร้อม (Preparedness) ระยะตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) ระยะฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) และเปิด แผนที่ผ่าน google earth เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงและจุดปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และการดำเนินงานซ้อมแผนที่ปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน กำหนดการซ้อมจริง ในช่วง เวลา ๑๓.๓๐ น. จำลองเหตุแอมโมเนียในโรงงานน้ำแข็งรั่ว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ แบ่งตามสี เขียว เหลือง และแดง รวมกันทั้งหมด ๗ ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอข้างเคียง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกซ้อมแต่ละส่วนอำเภอ ในจังหวัดอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองและติดตามรายงานการประชุมครั้งก่อน**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

เวลา ๑๑.๐๐ น. มีการซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีก๊าซแอมโมเนียในโรงงานน้ำแข็งรั่ว โดยแบ่งหน้าที่ตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Incident Command System) กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ทีมที่ ๑. Incident Commander (ผู้บัญชาการเหตุการณ์)

๒. Safety officer (จป. วิชาชีพ) Liaison officer (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) Information office (หน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ)

๓. Operation (ทีมดำเนินการ)

๔. Logistics (ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๕. Planning (ทีมแผนปฏิบัติการ) ๖. Administration & Finance (หน่วยการเงิน)

ร่วมกันวางแผนการทำงาน และเช็คอุปกรณ์ในหน่วยงานที่ต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ และรับทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการปฏิบัติตามหน้าที่ โดยมีวิทยากรกำกับ และให้คำชี้แนะแนวทางตามทีม

เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร และให้หน่วยงานแยกไปประจำจุดที่รับผิดชอบโดยกำหนดจุดการฝึกซ้อม โรงงานน้ำแข็งสตาร์บอทอง เกิดเหตุแก๊ซแอมโมเนียในโรงงานน้ำแข็งรั่ว เวลา ๑๓.๓๐ น. มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๗ ราย แยกเป็น ผู้ป่วยสีเขียว จำนวน ๓ ราย ผู้ป่วยสีเหลือง ๓ ราย และผู้ป่วยสีแดง จำนวน ๑ ราย โดยสถานประกอบการโทรแจ้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทองแสนขัน และงานป้องกันฯ โทรประสานหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลทองแสนขัน สภ.ทองแสนขัน นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน รายงานต่อนายอำเภอทองแสนขัน เพื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการ โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จัดทีมกล้องถ่ายทอดสดตามจุดซ้อม ได้แก่ จุด ๑.จุดเกิดเหตุ ๒.จุดบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.จุดจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ๔.จุดรับผู้ป่วยโรงพยาบาลทองแสนขัน ๕.ศูนย์บัญชาการ เพื่อให้ผู้บัญชาการแผนในครั้งนี้ได้ดูการซ้อมได้ครบทุกจุด เพื่อนำผลการทำงานมาเขียน การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) หากจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ในการตั้งงบประมาณและการบริหารกำลังคน

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมทบทวนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฯ และได้แลกเปลี่ยนแนวทางที่ต้องปรับปรุงการดำเนิน ในส่วนที่ต้องแก้ไข จากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ พิจารณาวางแผนการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักเทศบาลตำบลทองแสนขัน เป็นหน่วยงานกำหนดการซ้อมและการพัฒนาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยประธานปิดการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรุตม์ อุตยะราช)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายพีรวัส แสงทอง)

ประธานทีมบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

